

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

รายใหม่สูงเกินหนึ่งร้อยคนต่อเนื่องมาเป็นเวลาห้าวัน

เข้าใกล้การเตือนภัยระดับสามตามที่รัฐบาลได้กำหนดมาตรฐานเอาไว้

และผู้ติดเชื้อไวรัสชนิดกลายพันธุ์ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาสูงขึ้นกว่าช่วงสัปดาห์ก่อนประมาณ 1.6 เท่า (102→162 คน) ตรวจสอบเส้นทางการติดเชื้อไม่ได้มากกว่ากึ่งหนึ่งจังหวัดขออยู่ในภาวะต้องสงสัยว่าจะเกิดการติดเชื้อจากการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไป

ทางจังหวัดรู้สึกถึงภาวะวิกฤติรุนแรงว่าขณะนี้เราใกล้จะเข้าสู่ภาวะการแพร่ระบาดระลอก
 ๗

จึงได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นทุกฝ่ายรวมถึงเทศบาลเมืองภูเก็ตขึ้นใน

เมื่อดูจำนวนผู้ติดเชื้อแยกตามพื้นที่นับแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาเมืองภูเก็ตมีปริมาณ
 ๗ เพิ่มขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัด

การแพร่ระบาดในเมืองภูเก็ตมีผลกระทบอย่างมากต่อการทำให้เกิดการแพร่ระบาดไปทั
 ๗ วทุกพื้นที่ในจังหวัด

สำนักงานจังหวัดฯ เล็งเห็นว่าจำเป็นต้องหยุดยั้งการแพร่ระบาดไม่ให้ลุกลามมากไปกว่านี้

โดยจะดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายในจังหวัดเอง

โดยขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านในจังหวัดฯ หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านโดยไม่มีเหตุ

จำเป็นเร่งด่วน พร้อมทั้งขอความร่วมมือร้านอาหารในเมืองภูเก็ตให้ลดเวลาทำการลง

โดยสำนักงานจังหวัดฯ กับเทศบาลเมืองภูเก็ตจะประสานความร่วมมือในการหยุดยั้งการ

แพร่ระบาดซ้ำในครั้งนี้อย่างให้ได้

○สิ่งที่ร้องขอประชาชนในจังหวัดทั่วทุกพื้นที่

ขอความร่วมมือประชาชน

ระยะเวลา : วันอังคารที่ 20 เม.ย. ~ วันอังคารที่ 19 พ.ค.

การ
เดินทาง
ออก
นอก
บ้าน

ทั่วทั้งจังหวัด รวมช่วงเวลากลางวันหลีกเลี่ยงเดินทาง
ออกนอกบ้านโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

หลีกเลี่ยงการเดินทางไปมายังพื้นที่ที่มีการแพร่

ระบาดเป็นวงกว้าง

และประกาศใช้มาตรการกักเงินหรือมาตรการบริหารจัดการ

ป้องกันการแพร่ระบาดแบบเข้มงวดโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

การเดินทางข้ามจังหวัด ขอให้ตรวจสอบสถานการณ์การแพร่
ระบาดของปลายทาง
ก่อนตัดสินใจโดยพิจารณาอย่างถี่ถ้วน

○ช่วงเวลาตั้งแต่อังคารที่ 20 เม.ย. ถึงวันพุธที่ 19 พ.ค.

- หลีกเลี่ยงการออกจากบ้านโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนรวมถึงช่วงเวลากลางวัน

หลีกเลี่ยงการเดินทางไปมายังพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างและประกาศใช้

มาตรการกักเงินหรือมาตรการบริหารจัดการป้องกันการแพร่ระบาดแบบเข้มงวด

โดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

- การเดินทางข้ามจังหวัด

ขอให้ตรวจสอบประกาศหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นๆ

ก่อนตัดสินใจเดินทางโดยพิจารณาอย่างถี่ถ้วน

○ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดต่อเนื่องเช่น

สวมหน้ากากอนามัยล้างมือรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล

เป็นต้นพบการแพร่ระบาดในกลุ่มคนช่วงวัยยี่สิบถึงสามสิบปีด้วยเช่นกัน

และบางรายมีอาการทรุดหนักขอให้ทุกท่านระมัดระวังตัวเองให้ดีเพื่อป้องกันไม่ให้

ไวรัสแพร่ระบาดไปถึงผู้สูงอายุซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีอาการรุนแรงหากติดเชื้อ

○รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นจำนวนคนน้อยและใช้เวลาไม่เกินสองชั่วโมง

ไม่ดื่มสุราหนัก สวมหน้ากากระหว่างการสนทนา และงดส่งเสียงดัง

○มาตรการขอความร่วมมือร้านอาหารและคาเฟ่ในเมืองฟูกูโอกะ

ขอความร่วมมือร้านอาหาร

【พื้นที่: เมืองฟูกูโอกะ】

ระยะเวลา: วันพฤหัสบดีที่22 เม.ย. ~ วันพุธที่19พ.ค.

ลดเวลาทำการ (5:00-21:00)

※ จำหน่ายสุราช่วง 11:00-20:30 (หยุดรับออเดอร์)

เงินตอบแทนความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดในจังหวัดฟูกูโอกะ

ตามยอดขาย 25,000-75,000 เยนต่อวัน
※ ธุรกิจขนาดใหญ่ 40% ของมูลค่ายอดขายที่
ลดลง (สูงสุดไม่เกินวันละ 200,000 เยน)

○ ตั้งแต่เวลา0:00วันพฤหัสบดีที่4เม. ย. ถึง24:00วันพุธที่19พ. ค.

ขอให้จำกัดเวลาทำการอยู่ในช่วงตั้งแต่ 5:00 -21:00 นาฬิกา

11:00 และรับออเดอร์สุดท้ายภายในเวลา 20:30 นาฬิกา

○จังหวัดจะมอบเงินตอบแทนร้านค้าที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว

โดยกำหนดเงินตอบแทนตามยอดขายดังรายละเอียดด้านล่าง

- ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 25,000-75,000 เยนต่อวัน
- ธุรกิจขนาดใหญ่ตามมูลค่ายอดขายที่ลดลง สูงสุดไม่เกินวันละ 200,000 เยน

○สำหรับผู้ประกอบการโปรดส่งเสริมให้พนักงานทำงานที่บ้าน

หรือจัดตารางเวลาทำงานให้เหลื่อมกัน

เพื่อลดโอกาสในการพบปะสัมผัสระหว่างบุคคล

○ก่อนวันที่19พ. ค.

หากแนวโน้มการติดเชื้อลดลงไม่เกินการเตือนภัยระดับสองของรัฐบาลอย่างเห็นได้ชัด

จังหวัดจะประเมินสถานการณ์รอบด้าน

และพิจารณายกเลิกการร้องขอความร่วมมือก่อนกำหนดเดิม

ขณะนี้จังหวัดให้ความสำคัญกับยอดจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เป็นสำคัญ

○

หวังให้ประชาชนในจังหวัดทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

และดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตท่านเองเป็นอันดับแรก

ตลอดจนคุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย บุคคลในครอบครัว คนรัก

และเพื่อนฝูงอันเป็นที่รักทุกท่าน

○ในการนี้ทางจังหวัดมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการเข้มงวดอีกครั้ง

ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิต

และกระทบอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจร้านอาหารในเมืองฟูกุโอกะ

ทั้งนี้ล้วนเป็นมาตรการเพื่อให้เราเอาชนะในการต่อสู้กับไวรัสโควิด-19

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกท่าน